

# Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động nhằm thực hiện tốt công tác tư tưởng của Đảng ở cấp cơ sở hiện nay

◎ LÊ VĂN HỘI \*

*Tóm tắt: Tình hình trong nước và quốc tế đã và đang có nhiều biến đổi phức tạp, đa chiều, khó lường. Do đó, việc thực hiện tuyên truyền, vận động nhằm thực hiện tốt công tác tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra những yêu cầu hết sức mới mẻ, đòi hỏi mỗi cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên phải đổi mới nhận thức, đánh giá đúng thực trạng để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, phù hợp đáp ứng yêu cầu đặt ra. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các chi thị, nghị quyết của Đảng ở cấp cơ sở là yêu cầu cấp thiết và là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng, lý luận của Đảng góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển nhanh, mạnh và bền vững hiện nay.*

Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu lớn, đời sống của các tầng lớp nhân dân trong cả nước được cải thiện một bước cơ bản và quan trọng; cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được kết quả quan trọng, từng bước đã ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và xã hội. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ đã tăng lên. Đánh giá chung về tình hình quốc tế và trong nước, Văn kiện Đại hội XII của Đảng nhận định rằng: “Tình hình chính trị - an ninh thế giới thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường; tình trạng xâm phạm chủ quyền quốc gia, tranh chấp lãnh thổ và tài nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, can thiệp, lật đổ, khủng bố, chiến tranh cục bộ, chiến tranh mạng,... tiếp tục diễn ra gay gắt ở nhiều khu vực”<sup>(1)</sup>.

Trong hệ thống chính trị ở cấp cơ sở thì hạt nhân chính trị là tổ chức cơ sở đảng. Tổ chức cơ sở đảng là nơi tuyên truyền, giáo dục cho quần chúng nhân dân hiểu và lãnh đạo nhân dân thực hiện mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Từ cơ sở sẽ phát hiện, đóng góp những sáng kiến, kinh nghiệm và kiến nghị với Đảng những vấn đề chưa hợp lý trong cơ chế, chính sách để bổ sung, hoàn chỉnh đường lối và đề ra những chủ trương, xây dựng chính sách mới.

Trong thời gian qua, việc tuyên truyền, vận động thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng cơ sở đến từng đối tượng, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, nhưng đã và đang tồn tại không ít những

\* TS, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

hạn chế, khuyết điểm cần sớm khắc phục như: đội ngũ cơ sở được hình thành từ nhiều nguồn, trưởng thành chủ yếu thông qua thực tiễn, đặc biệt là có lúc, có nơi cán bộ còn chưa được đào tạo cơ bản, thiếu vốn kiến thức chuyên môn, kiến thức lý luận chính trị cơ bản; một số trưởng thành từ thực tiễn nên thường mắc phải bệnh kinh nghiệm, giáo điều, điều hành công tác lãnh đạo, quản lý cũng như xử lý công việc một cách máy móc, kém hiệu quả; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên ở một số nơi còn nhiều hạn chế, yếu kém cả về hình thức, nội dung và biện pháp tiến hành, do đó chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới... Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xây dựng tổ chức đảng ở cấp cơ sở trong sạch vững mạnh.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã chủ trương phải ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Vì vậy, vấn đề tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục tư tưởng, lý luận trong Đảng, trong nhân dân càng trở nên bức thiết và cần được tăng cường trên cơ sở thực hiện tốt một số phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp sau:

*Một là, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của các hoạt động tuyên truyền, vận động của các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên đến các đối tượng trên địa bàn cấp cơ sở.*

Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã đánh giá “Nhận thức chưa đầy đủ và sâu sắc, có mặt chưa rõ, chưa thống nhất một số vấn đề quan trọng ở tầm quan điểm, chủ trương”<sup>(4)</sup>. Vì vậy, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đề cao trách nhiệm của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị, của từng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là ở cấp cơ sở mà trước hết là người đứng đầu cấp ủy đối với hoạt động tuyên truyền, vận động của Đảng đến các đối tượng trên địa bàn cấp cơ sở. Đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động trong Đảng và xã hội.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ Trung ương đến cơ sở và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải chú trọng làm tốt công tác tư tưởng. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng. Coi công tác tư tưởng, lý luận phải là một bộ phận quan trọng nhất của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường giáo dục lý luận chính trị trong toàn Đảng, thực hiện có hiệu quả xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vấn đề này, Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã khẳng định: “Đẩy mạnh tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng đối tượng theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả”<sup>(2)</sup>. Công tác tư tưởng, lý luận phải góp phần quan trọng vào việc giáo dục ý thức trách nhiệm công dân, lý tưởng cách mạng, góp phần trực tiếp, có hiệu quả ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng ở từng tổ chức đảng cấp cơ sở.

Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phê phán, phản bác có hiệu quả những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị. Đa dạng hóa các hình thức đấu tranh trên cơ sở giữ vững quan điểm và nguyên tắc; mềm dẻo, linh hoạt trong phương pháp tuyên truyền, vận động; công khai, minh bạch, dân chủ, góp phần tạo dư luận xã hội lành mạnh, đồng thuận trong các tổ chức đảng, quần chúng nhân dân nơi công tác và nơi cư trú. Đối thoại, trao đổi với những người có ý kiến khác trên tinh thần khoa học, dân chủ, xây dựng và thuyết phục. Phát huy vai trò và trách nhiệm của các phương tiện truyền thông đại chúng, các diễn đàn khoa học vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước vì lợi ích của nhân

dân, của chế độ nói chung và của nhân dân trong địa bàn cấp cơ sở nói riêng.

*Hai là, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên... Chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”.*

Tăng cường giáo dục văn hóa, đạo đức, xây dựng lối sống tích cực, có trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ căn bản, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay, góp phần xây dựng con người mới, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, đủ năng lực, điều kiện lãnh đạo nhân dân, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh đầy mạnh hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Yêu cầu đặt ra là nghiên cứu xây dựng các chuẩn mực văn hóa, đạo đức của con người Việt Nam hiện đại nói chung và của cán bộ, đảng viên nói riêng; truyền bá, giáo dục để những chuẩn mực đó đi vào cuộc sống, trở thành lối sống của mỗi người dân, mỗi cán bộ, đảng viên; đề cao cảnh giác, phát huy tinh chiến đấu, kịp thời phát hiện, phản bác các âm mưu, luận điệu của các thế lực thù địch hòng xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ; luôn phải cảnh giác, phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong các cấp ủy đảng, nhất là cấp ủy cơ sở.

*Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng.*

Đổi mới hình thức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân trong địa bàn cơ sở. Thông qua tuyên truyền về nghị quyết, tìm hiểu văn bản, chính sách mới, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,... góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Từ đó tạo sự

đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, bên cạnh phản ánh mặt tích cực, báo chí địa phương cũng chú trọng phát hiện, phản ánh những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập trên tất cả các lĩnh vực như: cải cách thủ tục hành chính; giải quyết công ăn, việc làm; giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, ô nhiễm môi trường; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân,... giúp cho các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, giải toả những bức xúc và định hướng dư luận trong nhân dân. Chuyên mục “Vấn đề hôm nay”, “Dân hỏi, cán bộ trả lời”, “Xây dựng Đảng” của các đài phát thanh - truyền hình tỉnh, huyện không chỉ chuyên tải văn bản, chính sách mới của Trung ương, mà còn phản ánh những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, giúp cho người xem truyền hình có cái nhìn đa chiều, khách quan về cách giải quyết của các cấp ủy, chính quyền đối với từng vụ việc diễn ra ở cơ sở giúp các cấp, các ngành chức năng và chính quyền địa phương nắm bắt nhanh chóng tình hình thực tế diễn ra ở địa phương để vào cuộc, giải quyết những mâu thuẫn phát sinh, tạo sự ổn định trong nhân dân.

*Bốn là, công tác tuyên truyền miệng cần được các cấp ủy đảng xác định là một trong những kênh thông tin quan trọng góp phần tăng cường công tác tư tưởng của Đảng.*

Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp thông báo tình hình trong nước, quốc tế, các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tại các hội nghị, báo cáo viên có phiếu phản ánh tình hình tư tưởng, những băn khoăn, thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở. Các chi, đảng bộ xã, phường, thị trấn, cơ quan sắp xếp thời gian thích hợp tổ chức hội nghị chuyên đề hoặc lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các hội nghị họp cơ quan, thôn, xóm, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ,...

Nâng cao chất lượng của công tác tuyên truyền miệng cần được coi trọng, đảm bảo nội dung thông tin luôn được cập nhật, đôi mới, phong phú, kịp thời đáp ứng nhu cầu thực tế địa phương, cơ sở. Trong từng nội dung tuyên truyền có sự kết hợp chặt chẽ những nội dung tuyên truyền tình hình chung của cả nước gắn với tình hình địa phương, đảm bảo nội dung thông tin vừa có nội dung chuyên sâu, vừa có tính toàn diện, đáp ứng nhu cầu thông tin kịp thời từ huyện đến cơ sở. Hằng tháng, mời một đồng chí báo cáo viên ở cấp huyện báo cáo một nội dung chuyên đề liên quan đến việc thực hiện chi thị, nghị quyết ở địa phương. Hình thức này không chỉ góp phần làm phong phú thông tin mà còn tạo diễn đàn đề báo cáo viên rèn luyện, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động miệng.

Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, vận động cần được phổ biến rộng rãi. Các báo cáo viên thiết kế nội dung tuyên truyền bằng phần mềm PowerPoint. Ngoài việc đưa đầy đủ nội dung chuyên đề truyền đạt lên các trang trình chiếu, báo cáo viên còn sưu tầm thêm các hình ảnh, các clip minh họa cho bài giảng phong phú hấp dẫn người nghe. Ban tuyên giáo các cấp, nhất là ban tuyên giáo đảng ủy cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) cần có sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị cấp cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc từ cơ sở nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, vấn đề tôn giáo, khiếu kiện,... góp phần ổn định chính trị, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Để thực hiện tốt những phương hướng của công tác tuyên truyền, vận động nêu trên, cấp cơ sở cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

*Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, có sức thuyết phục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng.*

Tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng của Hồ Chí

Minh trong tình hình mới, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, gắn nghiên cứu thực tiễn Việt Nam với tham khảo kinh nghiệm, tiếp thu có chọn lọc thành tựu, giá trị tiến bộ của nhân loại. Coi trọng và tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển lý luận, tiếp tục làm sáng tỏ lý luận về chủ nghĩa xã hội, về mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Giải quyết thật tốt, đúng đắn các mối quan hệ lớn được nêu trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định, quy chế, hướng dẫn của Đảng trong hoạt động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Phát huy dân chủ, khai thác tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận; chú trọng khâu đánh giá, nghiệm thu, ứng dụng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả nghiên cứu.

Phản bác kịp thời những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ thông tin làm cho thông tin đa dạng, nhiều chiều đến người dân. Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động phải đảm bảo tính chính xác, kịp thời và thường xuyên đề định hướng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận rõ được những âm mưu, thủ đoạn phá hoại, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của các thế lực thù địch góp phần làm tăng sức đề kháng, miễn dịch; kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta đã lựa chọn.

*Thứ hai, tích cực tuyên truyền, vận động đường lối, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; những vấn đề thời sự trong nước và quốc tế.*

Những vấn đề thời sự trong nước và quốc tế cần được phân tích, đánh giá thông qua những cuộc tuyên truyền vận động để mỗi cán bộ, đảng viên đều có thể nắm được và vận dụng sáng tạo vào môi trường công tác, hoạt động của mình. Các cấp ủy đảng từ Trung ương đến địa phương, nhất

là cấp ủy cấp cơ sở cần tích cực, sáng tạo, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tự giác, tích cực, sáng tạo, thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xử lý kịp thời, công khai, minh bạch, không để tồn đọng, dây dưa, kéo dài những điểm nóng, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, tham ô, tham nhũng, độc đoán, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu nhân dân xảy ra trong địa bàn cấp cơ sở để nhân dân có niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

*Thứ ba, tuyên truyền, vận động thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và đất nước trong tình hình mới.*

Trước những thuận lợi và khó khăn, thách thức biến đổi khó lường của tình hình trong nước, quốc tế thì mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nhận thức rõ cả thuận lợi và khó khăn trong quá trình hội nhập hợp tác quốc tế; nắm vững các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế của đất nước để tích cực hưởng ứng, chủ động tham gia thực hiện có hiệu quả. Đây mạnh việc tuyên truyền, vận động cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; phê phán những thói hư tật xấu,

những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong xã hội và trong địa bàn dân cư. Đồng thời, chú trọng nêu gương “người tốt việc tốt”, thực hiện phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, giữa xây và chống phải lấy xây là chính, xây dựng một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở ngay trong từng địa bàn dân cư.

*Thứ tư, xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền, vận động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.*

Cán bộ làm công tác tuyên truyền, vận động trong giai đoạn hiện nay không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận sâu sắc, bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm sống phong phú để có đủ năng lực trao đổi, đối thoại, giải đáp có sức thuyết phục những băn khoăn, thắc mắc, bức xúc của người dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, mà còn phải tinh thông về công nghệ thông tin để có thể sử dụng thành thạo và sẵn sàng tác chiến trên không gian mạng. Vì vậy, cần tổ chức thường xuyên công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, nhất là đội ngũ tuyên truyền, vận động ở các cấp cơ sở./.

(1), (2), (3) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. CTQG, II., 2016, tr.71, 198, 200-201.

### Promoting Communication and Advocacy to Realize the Theoretical and Ideological Affair of the Party at Local Level

**Abstract:** *The domestic and international situation has been complicated, multilateral and changeable. The communication and advocacy for effective implementation of the Vietnam Communist Party's theoretical and ideological affair set out new requirements for each party committee, member and cadre to innovate their understanding, evaluate the reality to direct the tasks and organize the solutions. Innovating and enhancing the effectiveness of communicating and advocating Party decrees and resolutions at local levels is an essential requirement and important task in the theoretical and ideological affair of the Party, contributing to the rapid, strong and sustainable development of the country.*